

## นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บมจ. อสมท

บมจ. อสมท ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะใช้ศักยภาพขององค์กรในฐานะสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “สื่อที่ดีของสังคม ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ดี” และให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บมจ. อสมท มีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ด้านเศรษฐกิจ

บมจ. อสมท จะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและแสวงหาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้า ประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง บริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะฉุกเฉิน และสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

### 2. ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้านสื่อเพื่อ ผลิต คัดสรร และนำเสนอ Contents เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ในการดูแลบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการพัฒนากระบวนการในการทำงาน ที่ลดการใช้ทรัพยากร และบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

### 3. ด้านสังคม

มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ให้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ ด้วยการส่งเสริมความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร และการนำเสนอเนื้อหาและรายการที่เที่ยงตรง เป็นธรรม และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมความยั่งยืนในด้านต่างๆ บนพื้นฐานการทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

### 4. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริหารงานและดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ (Value Creation) ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) และ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders' Participation)

สำหรับนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของ บมจ. อสมท ได้คำนึงถึงความสอดคล้องต่อ  
ข้อกำหนด แนวทาง ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative Standards (GRI standards) และ  
SET Sustainability Reporting Guide รวมถึงนโยบาย กรอบกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์สำคัญระดับชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบาย  
และกรอบการบริหารด้านความยั่งยืนที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

พลตำรวจเอก



(ทวิชาติ พลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)